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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 

 ครั งที่  ๑ ประจ้าปี 2564 
วันจันทร์ ที่  21  มิถุนายน  ๒๕๖4 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง 
 

ผู้มาประชุม 
 1. นายวรวุฒิ   ชาวสวน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง 

2. นางศริิพร   ขนุนใหญ่  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง 
3. นายทองพูน   เบาะพรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  หมู่ที่ ๑ 
4. นายสกล   อดทน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  หมู่ที่ ๒ 
5. นางถาวร   กุลแสนเต่า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  หมู่ที่ ๓ 
6. นายธนัท มณีรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  หมู่ที่ ๔ 
7. นายธวัช   ซึ่มพรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  หมู่ที่ ๔ 
8. นายพร้อม   พันสีทุม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  หมู่ที่ ๕ 
9. นายถาวร   ศรีค้า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  หมู่ที่ ๕ 
10. นายสมโพด  คุณจันทร์เถื่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  หมู่ที่ ๖ 
11. นายชุมพล  แก่นท้าว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  หมู่ที่ ๖ 
12. นางอุไล ชัยแสง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  หมู่ที่ ๗ 
13. นายสุริยนต์ ทิพเนตร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  หมู่ที่ ๗ 
14. นายนาจ พันสีทุม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  หมู่ที่ ๙ 
15. นายจรัญ วงศ์เสนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  หมู่ที่ ๑๐ 
16. นายธนพัฒน์ พรศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  หมู่ที่ ๑๐  
17. นางจรัสศรี  ผาบเสี่ยน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  หมู่ที่ ๑1   
18. นายสยาม   มังษา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  หมู่ที่ ๑1 
19. นายเด่น  ต้นกันยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  หมู่ที่ ๑๒ 
20. นายเจริญ   หนองมี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  หมู่ที่ ๑๒ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 ๑.  นายแดง   บุญยืน   ส.อบต.  หมู่ที่ 13  หมายเหตุ : ลาประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ส.ต.ท.ชวลิต  ชัยวี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง/เลขานุการสภาฯ 
2. นายวรวุฒิ สิงห์นิล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง 
3. นายชินกร   วงศ์มีแก้ว หัวหน้าส้านักปลัด 
4. นายรณฤทธิ์ ยิ่งถาวร  ผู้อ้านวยการกองช่าง 
5. นายสมพร ระวังชนม์ นักวิชาการศึกษาช้านาญการ/รักษาการผู้อ้านวยการกองการศึกษา 
6. นางสาวสุพรรษา  แก้วเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 
7. นายเนืองนอง     พิมพ์โยธา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ผช.เลขานุการสภาฯ 

 
……./เริ่มประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐9.0๐ น.  
 

- เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง สิบต้ารวจโท 
ชวลิต  ชัยวี ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ทุกคนเข้าห้องประชุม
แล้วรายงานต่อประธานสภา ฯ ว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง จ้านวน 
20 คน ไม่มาประชุม จ้านวน 1 คน ท่าน ส.อบต. แดง   บุญยืน ส.อบต. หมู่ที่  13 
ลาประชุม ซึ่งสมาชิกเกินก่ึงหนึ่งถือว่าครบ   องค์ประชุมแล้ว 

 

ประธานสภาฯ  - เรียนท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
(นายวรวุฒิ ชาวสวน) ส่วนต้าบลน ้าโมง ท่านรองประธานสภา ท่านรอง ปลัดฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน บัดนี  ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๖4      
ตามที่ องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั ง
ที่  1 ประจ้าปี 2564  จากอ้าเภอท่าบ่อ เพ่ือขอพิจารณาเรื่อง อนุมัติจัดซื อตู้ควบคุม
ไฟฟ้าระบบประปา ประสบปัญหาระบบไฟฟ้าในการสูบน ้าดิบเพ่ือผลิตน ้าประปา  และ
วาระอ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญ  ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก ชี แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน)   
 

ปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายก  - ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) เกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ ๑/๒๕๖4  มีเรื่อง 
   แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีอยู่ 7 เรื่องด้วยกันคือ 
 

๑.1 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019  
- หลังจากพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สายพันธ์อังกฤษไปแล้วนั น ล่าสุดที่ผ่าน
มา กรมควบคุมโรค ค้นพบสายพันธุ์อินเดียในแคมป์คนงานก่อสร้างหลักสี่ ว่า โรคโควิด 
เป็นเชื อ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากสายพันธุ์ดั งเดิมที่อู่ฮ่ัน จนขณะนี มีหลายสาย
พันธุ์ แต่สายพันธุ์ที่เราให้ความสนใจ คือ  
1. กลายพันธุ์แล้วมีการแพร่ระบาดง่ายขึ น  
2. กลายพันธุ์แล้วท้าให้ความรุนแรงของโรคมากขึ นหรือง่ายขึ น เสียชีวิตมากขึ น  
3. กลายพันธุ์แล้วท้าให้วัคซีนไม่มีประสิทธิภาพหรือป้องกันโรคไม่ดี โดยสายพันธุ์ที่ทั่วโลก
จับตามอง คือ สายพันธุ์อังกฤษ สายพันธุ์อินเดีย สายพันธุ์บราซิล สายพันธุ์แอฟริกาใต้ 
และล่าสุดมีการพูดถึงสายพันธุ์สิงคโปร์ แต่ประเทศสิงคโปร์ปฏิเสธสายพันธุ์นี ไปแล้ว
ส้าหรับ 4 สายพันธุ์ ทั งสายพันธุ์อังกฤษ สายพันธุ์อินเดีย สายพันธุ์บราซิล สายพันธุ์
แอฟริกาใต้ เป็นสายพันธุ์ที่ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัย 
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีการถอดรหัสพันธุกรรม และรวบรวมข้อมูลและใช้หลักการทาง
ระบาดวิทยาในการอ้างอิง ซึ่งสายพันธุ์ที่ระบาดในบ้านเรา ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์อังกฤษ 
เนื่องจากระบาดรวดเร็วมากกว่าสายพันธุ์ดั งเดิม นอกจากนี  ยังมีสายพันธุ์จีนและสายพันธุ์
ดั งเดิมเล็กน้อย ส่วนสายพันธุ์อินเดีย ขณะนี ระบาดมากในอินเดีย และพบในหลาย 

……./ประเทศ 
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ประเทศ มีประเทศหนึ่งที่ถอดรหัสพันธุกรรมและพบคือ อังกฤษ รอบบ้านของไทยคือ 
มาเลเซีย ส่วนที่ระบาดที่สนามบินซางฮีในสิงคโปร์ ข้อมูลเบื องต้นบอกว่าสายพันธุ์อินเดีย 
ส่วนเมียนมาและกัมพูชายังมีข้อมูลค่อนข้างจ้ากัด แต่เชื่อว่ามีสายพันธุ์อินเดีย ดังนั น 
ประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะมีสายพันธุ์อินเดียหลุดรอดเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย ซึ่ง
จะมีการจับตาอย่างใกล้ชิด 
- ในส่วนสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื นที่จังหวัดหนองคาย เริ่มดีขึ น 

ขึ น  ส ถ าน ก ารณ์ ก ารแพ ร่ ระบ าด ช อ งโรค โค วิ ด -19 ระล อก ให ม่  ช่ ว ง เดื อ น
เมษายน 2564  จังหวัดหนองคาย พบผู้ป่วยยืนยันติดโควิดรายใหม่ เพ่ิมขึ น 13 ราย ท้า
ให้ มี ผู้ ป่ ว ย ยื น ยั น ติ ด โ ค วิ ด  - 19 แ ล ะ ใน ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  5 พ ฤ ษ ภ า ค ม - 
7 มิถุนายน  2564 สะสม 85 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาหายแล้ว 71 ราย รักษาตัวที่
โรงพยาบาล 13 ราย โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคายและหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง  แต่ยังขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการ
แพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องร้อย
เปอร์เซ็นต์ อีกทั งจะเร่งรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน  หลังจาก
พบว่ามีประชาชนบางส่วนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

- อย่างไรก็ดี ส้าหรับวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนั น ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย ล้าง
มือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ บ่อย ๆ ถ้าไม่จ้าเป็นงดการเดินทางไปในพื นที่สุ่มเสี่ยง ซึ่งเราต้อง
ให้ความส้าคัญสูงสุดในการป้องกันตนเอง ทุกคนต้องช่วยกันประคับประคองให้ทุกคน ก้าว
ข้ามสถานการณ์นี ไปให้ได้ ฉะนั นการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัดจึงเป็นสิ่งที่ส้าคัญอย่างยิ่ง ที่ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความรับผิดชอบที่เราทุกคนมีต่อจังหวัดหนองคายของเราร่วมกัน 

๑.2 โครงการคนละครึ่งเฟส 3 
ตามนโยบายของรัฐให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3"  
รับเงินเยียวยา 3,000 บาทวนัที่ 21 มิ.ย. 2564 กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ประชาชน
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 3" ตั งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน
เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และ แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพ่ือรับสิทธิ์ภาครัฐร่วมจ่าย
ร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน ในแต่ละรอบ 
รอบแรกตั งแต่วันที่ 1 ก.ค. จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 และรอบที่ 2 ตั งแต่วันที่ 1 ต.ค. 
จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ 
อย่างไรก็ตาม พ่ีน้องประชาชนเรายังสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันตั งแต่เวลา 
06.00 – 22.00 น. จนกว่าจะครบ 31 ล้านคน โดยผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการของรัฐ
สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือจะลงทะเบียน
ผ่าน www.คนละครึ่ง.com และส้าหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐเลยสามารถ
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งต่อไป 
๑.3 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว 

ตามที่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานงานส้านักงานปศุ
สัตว์อ้าเภอท่าบ่อเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนในการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและ
แมวอย่างไปแล้วนั น ซึ่งทางส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอท่าบ่อแจ้งมาว่าก้าลังด้าเนินการจัดหา 

……./วัคซีน 
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วัคซีนมาให้ประมาณไม่เกินกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งที่ผ่านมาโดยดูจากข้อมูลการเฝ้าระวัง
ของสถานพยาบาลที่ให้บริการในพื นที่ต้าบลน ้าโมง ยังไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า แต่
โรคพิษสุนัขบ้าก็ยังเป็นปัญหาส้าคัญระดับประเทศ เพราะยังมีผู้ป่วย และเสียชีวิตจากโรค
นี อยู่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมงของเราเป็นหน่วยงานหนึ่งในการส่งเสริมการ
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ เพราะเป็นหน่วยงานราชการ ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุดเพ่ือให้การป้องกันการเกิดและการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า ทั งในสัตว์และคนให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ น องค์การบริหารส่วนต้าบลโมง จึงได้เร่งจัดท้าโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี 2564  ถ้าทางส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอท่าบ่อประสานมาว่ายา
ฉีดวัคซีนมาแล้วก็จะเร่งด้าเนินการให้โดยด่วนต่อไป 

 
1.4 การด้าเนินงานตามโครงการที่กันเงินงบประมาณเบิกงบประมาณประจ้าปี ๒๕๖๒ 

- ตามที่ได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายโครงการกันเงินงบประมาณเบิกงบประมาณประจ้าปี 
๒๕๖๒ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง งบประมาณประจ้าปี ๒๕๖2 นั น ซ่ึงผู้รับ
จ้างเจ้าเดิมไม่ได้ด้าเนินการก่อสร้างแล้ว และได้หาผู้รับจ้างรายใหม่และบางโครงการผู้
รับจ้างได้ลงนามในสัญญาไปแล้วนั น ซึ่งผู้รับจ้างก็ได้แจ้ งลงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ประกอบไปด้วย 

         ๔.5.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.หมู่ที ่ ๒  งบประมาณ จ้านวน  

    99,5๐๐ บาท ผู้รับจ้างแจ้งลงงานแล้ว 

            ๔.5.2 โครงการก่องสร้างรางระบายน ้า คสล.หมู่ที ่๑๑ งบประมาณ จ้านวน 99,5๐๐ 
บาท ผู้รับจ้างแจ้งลงงานแล้ว 

๔.5.3 โครงการขุดร่องระบายน ้าและวางท่อระบายน ้า  หมู่ที่  ๗  งบประมาณ จ้านวน 
99,5๐๐ บาท หาผู้รับจ้างยังไม่ได้ ทางผู้รับจ้างแจ้งมาว่าไม่สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้
เนื่องจากจะขาดทุน ถ้าหากด้าเนินการก่อสร้างดังกล่าว ก็จะพิจารณาปรึกษากับทางกองช่าง
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

1.5 สถานการณ์การเลือกตั งการเมืองท้องถิ่น 

- ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั งและมหาดไทยไดห้ารือเพ่ือเตรียมเลือกตั ง
องค์การบริหารส่วนต้าบล ประมาณปลายปี 2564 หรือถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็น่าจะ
เป็นปลายเดือนพฤศจิกายน จากแหล่งข่าวจากคณะกรรมการการเลือกตั ง แจ้งว่า 
เลขาธิการ กกต. น้าทีมรองเลขาฯและผู้รับผิดชอบเลือกตั งท้องถิ่นประชุมหารือร่วมกับ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยโดยมี ผอ.กองการเลือกตั งฯ กรมส่งเสริมส่วนท้องถิ่น น้าทีม 
เพ่ือวางกรอบในการก้าหนดวันเลือกตั ง อบต. โดยคาดหมายเบื องต้นว่า หาก ครม.มีมติ
เห็นชอบให้ อบต.เลือกเป็นท้องถิ่นประเภทถัดไปต้นเดือน กันยายน 2564 จากนั น กกต.
จะมีมติให้มีการเลือกตั ง อบต. คาดว่า น่าจะ 1 ต.ค. 2564 เพ่ือส่งผลให้นายก อบต.และ
สมาชิกสภา อบต.พ้นจากต้าแหน่งพร้อมกันในวันเดียวกันทั่วประเทศ โดยก้าหนดแผนให้ 

……./ผอ.กกต. 
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ผอ.กกต.ประจ้า อบต. ก้าหนดวันเลือกตั งพร้อมกัน ซ่ึงคาดว่า น่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่ 20 
พ.ย. หรือวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 

-ทั งนี  คาดว่าเหตุผลส้าคัญท่ีต้องเลื่อนวันเลือกตั งออกไปจากเดิมที่เคยมีข่าวว่าจะ
เป็น 29 ส.ค. 2564 คือ ทางมหาดไทยน่าจะต้องการให้อบต.จัดท้าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2565 ให้เรียบร้อยก่อนเพ่ือมิให้มีปัญหาในการบริหาร
จัดการ รวมทั งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง แต่เมื่อนายกรัฐมนตรีประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวใน 120 วันข้างหน้า 
(ประมาณต้นเดือนพ.ย.64) ก็ไม่มีเหตุผลอ่ืนอีกท่ีมหาดไทยและ กกต.จะต้องยื อเวลา
เลือกตั ง อบต. ออกไป 
1.6 การติดตามงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  

ตามท่ีได้ประสานงานกับจังหวัดหนองคายเพ่ือสนับสนุนการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แผนงานเคหะ แผนในการด้าเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั ง 12 หมู่ (หมู่ที่ 1-13 จ้านวน 36 สาย) นั น ทราบ
มาว่าน่าจะได้ด้าเนินการภายในปีงบประมาณนี   

 

1.7 การติดตามงานขุดลอกหนองสาธารณะ ของ นพค.25 สนภ.2 นทพ. 
- ตามได้ประชาคมกับชาวบ้าน ที่ศาลาวัดบา้นหนองแวงเกี่ยวกับการขุดลอก

หนองสาธารณะ ในเขตพื นทีต่้าบลน ้าโมงและได้เรียนให้ทีป่ระชุมทราบในการประชุม
สภาฯ สมัยที่ 1/2564 ครั งที่ผ่านมาไปแล้วนั น ตอนนี ประสานงานกับ ทางคณะ
ผู้บริหาร หน่วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 25 สา้นักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบญัชาการ
ทหารพัฒนา (นพค.25 สนภ.2 นทพ.) อีกครั ง แจ้งมาว่าจะเข้าดา้เนินการท้าการขุด
ลอกในเขตพื นทีห่นองสาธารณะ ภายในปีงบประมาณ 2565 อยา่งแน่นอนอยา่งไรก็ดี
ถ้าหากระดับน ้ายังคงสงูอยู่ก็คงต้องรอให้น ้าลดลงอีกถงึจะด้าเนินการได้                       
- ในส่วนของการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  นั น ก็ให้ท่านสมาชิกเตรียมแผนส้ารวจ
เส้นทาง เตรียมไว้ถามหากงบประมาณเหลือจา่ยทางทหารจากหน่วย  นพค. 25 ก็จะ
จัดสรรงบประมาณและเขา้มาปรับปรุงซ่อมแซมใหโ้ยพิจารณาในส่วนท่ีจ้าเป็นและ
เร่งด่วนตามลา้ดับ 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมา 
 
ประธานสภาฯ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง สมัยสามัญ 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) สมัยที่ 2 ครั งที่ ๑ ประจ้าปี 2564  เมื่อวันที่ 29 เมษายน  2564  ที่ผ่านมา 

- ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อครั งที่ผ่านมา ตามที่ฝ่ายเลขานุการ
สภา  ได้ด้าเนินการส่งไปให้แล้วนั น หากสมาชิกสภาฯ ขอได้โปรดน้าแจ้งต่อที่ประชุม 
 
 

……./เลขานุการ 
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เลขานุการสภาฯ  - มีท่านใด ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด  ขอได้โปรดน้าแจ้งต่อที่ประชุม 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) ทราบและจะได้แก้ไขและด้าเนินการต่อไป 
 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อความใด จึงขอมติที่ประชุม  
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) 
มติที่ประชุม                - มีสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ทั งหมด จ้านวน 20 ท่าน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั งที่ ๑ 
ประจ้าปี 2564  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564  โดยมีคะแนนเสียง  ดังนี  

- รับรองรายงานการประชุม  20 เสียง 
- ไม่รับรองรายงานการประชุม   - เสียง 
- งดออกเสียง     - เสียง 
- ไม่อยู่ในที่ประชุม     - เสียง 
- ลาประชุม      1 เสียง 
- ไม่มาประชุม      - เสียง 

 

ที่ประชุม  - รับทราบ/ไมม่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 สืบเนื่องจากการประชุมครั งที่ผ่านมา 
 

ประธานสภาฯ - วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั งที่ผ่านมาขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน)  ชี แจงรายละเอียดที่ประชุมทราบ 
  

- ไม่มี 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

ประธานสภาฯ  - ระเบียบวาระต่อไป เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน)    ข้อ 4.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2564 
    ขอเชิญเลขาสภาฯ ชี แจงรายละเอียดและข้อระเบียบข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

 

เลขานุการสภาฯ  - เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.น ้าโมงทุกท่านครับกระผมขอน้าเรียน 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 

 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท้าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

  
ปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายก  - ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่อง โอนงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ 2564 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี)  - ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง ได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
 
 

 
……./ประจ้าปี 
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ประจ้าปีงบประมาณ 2564  จากอ้าเภอท่าบ่อ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชน เป็นการบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข  และมีเรื่องเร่งด่วน ที่จะขอมติเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง ในการโอนงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ 
2564 ในครั งนี   

 

4.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2564 
กองช่าง 

โอนลด แผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ประเภทรายจ่ายค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการขยายเขต
ประปา  หมู่ที่  6) งบประมาณอนุมัติ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อน
โอน 40,000 บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)  โอนลด 20,0๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือ 20,0๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม แผนงานการพาณิชย์งานกิจการประปา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์    ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จัดซื อตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบประปาขนาดไม่น้อยกว่า 3 
แรงม้า) จ้านวน 2 ตู้  ๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่ งหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ราคา           
ตามท้องตลาด) งบประมาณอนุมัติ 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 0 บาท 
(ศูนย์บาทถ้วน) โอนเพ่ิม 20,0๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ    
20,0๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากตู้ควบคุมไฟฟ้าประปาช้ารุดเสียหายไม่
สามารถใช้งานได้/ตั งเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีท่านปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายก ชี แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) งบประมาณ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์    ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ใน

การจัดซื อตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบประปาขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า) จ้านวน 2 ตู้ ๆ ละ 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ราคาตามท้องตลาด นั น มีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญครับ / ไม่มี ขอมติสภาฯ 

 

มติที่ประชุม  - เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  20  เสียง 
   

ประธานสภาฯ   - ระเบียบวาระต่อไป ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) - ขอเชิญท่านปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายก ชี แจงรายละเอียดที่ประชุมทราบต่อไปครับ 
    

ปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายก  - เรียนท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภา อบต.น ้าโมงทุกท่านครับกระผมมีเรื่องเร่งด่วน 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) น้าเรียนให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท้าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
- มีเรื่องเร่งด่วนเรียนให้ที่ประชุมทราบ เพ่ือโอนงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ  

  2564  เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของพ่ีน้ององค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง ตามที่
สมาชิกรายงานปัญหา ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน จึงขอความเห็นชอบผ่านสภา 

……./เพ่ือเสนอ 
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เพ่ือเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2564  ประกอบด้วย    
8 รายการ โดยจะขอมติเห็นชอบจากสภาฯ ในที่ประชุมไปพร้อมกัน ดังรายการต่อไปนี  

 5.1 เรื่องอ่ืน ๆ เสนอพิจารณา เพื่อโอนงบประมาณปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม 
 ส้านักปลัด 
ปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายก 5.1.1 โอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) อัคคีภัย งบด้าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 2 
  ต้าบลน ้าโมง) (ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 -2565) 

งบประมาณอนุมัติ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 50,000 
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จ้านวนเงินที่โอนลด 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) งบประมาณ
หลังโอน 0 บาท (ศูนย์บาท)   
โอนเพิ่ม แผนงานเคหะชุมชน งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวด
รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (ก่อสร้างที่
วางขยะประจ้าหมู่บ้าน) (ชุมชุนปลอดถังขยะ) (ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565) งบประมาณอนุมัติ 0 บาท (ศูนย์บาท) งบประมาณก่อนโอน 
0 บาท (ศูนย์บาท) จ้านวนเงินที่โอนเพ่ิม 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)งบประมาณ
หลังโอน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือให้มีจุดวางถังขยะประจ้าหมู่บ้านมีความ
ทนทาน แข็งแรง ต่อการใช้งาน/ตั งเป็นรายการใหม่ 
 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีท่านปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายกชี แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ ง

สาธารณูปโภค เพ่ือด้าเนินการก่อสร้างที่วางขยะประจ้าหมู่บ้าน (ชุมชุนปลอดถังขยะ)
จ้านวนเงิน 50 ,000 บาท นั น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเรียนเชิญครับ / ไม่มี ขอมติสภาฯ 

มติที่ประชุม  - เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  20  เสียง 
 

ปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายก 5.1.2 โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด้าเนินงาน  
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการก้าจัดขยะอินทรีย์) 
  (ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565) งบประมาณ

อนุมัติ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 20,000 บาท (สอง
หมื่นบาทถ้วน) จ้านวนเงินที่โอนลด 8,900 บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณ
หลังโอน 11,100 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว ด้า 
ชนิด Network แบบที่ 1 ตามบัญชีครุภัณฑ์ 2563) (ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) งบประมาณอนุมัติ 0บาท (ศูนย์บาท) 
งบประมาณก่อนโอน 0 บาท (ศูนย์บาท) จ้านวนเงินที่โอนเพ่ิม 8,900 บาท (แปดพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน 8,900 บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เนื่องจาก
เครื่องพิมพ์ไม่เพียงพอในการใช้งาน/ตั งเป็นรายการใหม่ 

……./ประธานสภา 



~ 9 ~ 
 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีท่านปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายกชี แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) งบประมาณงบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว ด้า ชนิด Network แบบที่  1 ตามบัญชีครุภัณฑ์ 
2563) จ้านวนเงิน 8,900 บาท นั น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเรียนเชิญครับ / ไม่มี ขอมติสภาฯ 

มติที่ประชุม  - เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  20  เสียง 
 

กองช่าง 
ปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายก 5.1.3 โอนลด   แผนงานเคหะและชุมชนงานบ้าบัดน ้าเสีย   งบลงทุน   หมวดค่าท่ีดิน 

(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน ้า หมู่ที่  9)  งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โอนลด 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)  

โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชนงานบ้าบัดน ้าเสีย  งบด้าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ    
ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 90,000  บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน 90,000  บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน) โอนเพิ่ม 100,000  บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 190,000  บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)   

 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีท่านปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายก ชี แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) งบประมาณ งบด้าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ    ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้จัดซื อ

วัสดุในการก่อสร้าง จ้านวนเงิน 100,000 บาท มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญครับ / ไม่มี ขอมติสภาฯ 

 

มติที่ประชุม  - เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามท่ีเสนอจ้านวน  20  เสียง 
 

ปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายก 5.1.4 โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด้าเนินงาน หมวด 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) รายจ่ายค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล) (ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) งบประมาณอนุมัติ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
งบประมาณก่อนโอน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จ้านวนเงินที่โอนลด 10 ,000 
บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน 0 บาท (ศูนย์บาท) 

 

โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จัดซื อโปรเจคเตอร์ จ้านวน 1 เครื่อง ) 
(ราคาตามท้องตลาด)    (ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565) งบประมาณอนุมัติ0บาท(ศูนย์บาท) งบประมาณก่อนโอน 0 บาท (ศูนย์บาท) 
จ้านวนเงินที่โอนลด 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน 10 ,000 
บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เครื่องเก่าเสื่อมสภาพไม่
สามารถใช้งานได้/ตั งเป็นรายการใหม่ 
 

……./ประธานสภา 
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ประธานสภาฯ - ตามท่ีท่านปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายกชี แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) งบประมาณงบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

(จัดซื อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จ้านวน 1 เครื่อง ) (ราคาตามท้องตลาด) จ้านวนเงิน 
10,000 บาท นั น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญ
ครับ /ไม่มี ขอมติสภาฯ 

 

มติที่ประชุม  - เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  20  เสียง 
 

ปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายก 5.1.5  โอนลด แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง 

(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) ความเข็มแข็งของชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อ่ืน
(โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชบรมราชพิธี
ราชาภิ เษก) งบประมาณอนุมัติ  0  บาท (ศูนย์บาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน   
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โอนลด 100,0๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนนงบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง      
หมู่ที่   2)  งบประมาณอนุมัติ 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 0 บาท   
(ศูนย์บาทถ้วน) โอนเพ่ิม 100,0๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 
100,0๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เนื่องจากชาวบ้านไม่มีถนนสัญจรไป-มาที่สะดวก/
ตั งเป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีท่านปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายก ชี แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอนงบ 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) ประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่  2 จ้านวนเงิน 100,000 บาท นั น มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญครับ/ ไม่มี ขอมติสภาฯ 

 

มติที่ประชุม  - เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  20  เสียง 
 

ปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายก 5.1.6 โอนลด แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) เข็มแข็งของชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อ่ืน 

(โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชบรมราชพิธี
ราชาภิ เษก) งบประมาณอนุมัติ  0  บาท (ศูนย์บาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน   
400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โอนลด 100,0๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม  แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทรายจ่ายค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  ปรับปรุงงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าและถนน ฯลฯ)  
งบประมาณอนุมัต ิ200,000  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)งบประมาณก่อนโอน 

……./100,000 บาท 
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100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  โอนเพ่ิม 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
งบประมาณคงเหลือ 200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน) เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านที่ช้ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อให้ใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีท่านปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายก ชี แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) งบประมาณ งบลงทุน   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าบ้ารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  
ปรับปรุงงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าและถนน จ้านวนเงิน 100,000 บาท นั น มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญครับ / ไมมี่ ขอมติสภาฯ 

มติที่ประชุม  - เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  20  เสียง 
 

ปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายก 5.1.7 โอนลด แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) เข็มแข็งของชุมชน   งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อ่ืน 

(โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชบรมราชพิธี
ราชาภิ เษก)  งบประมาณอนุมัติ  0  บาท (ศูนย์บาทถ้วน) งบประมาณก่อนโอน   
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โอนลด 100,0๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน   
ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอท่าบ่อในการ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า      หมู่ที่ 1) งบประมาณอนุมัติ 100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) งบประมาณก่อนโอน 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) โอนเพ่ิม 100,0๐๐ บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 100,0๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เนื่องจากไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในหมู่บ้านไม่เพียงพอท้าให้สัญจรไป-มาไม่สะดวกเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีท่านปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายก ชี แจงรายละเอียดที่ประชุมเก่ียวกับการโอน 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) งบประมาณงบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน   ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ 

เพ่ือใช้เป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอท่าบ่อในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า   หมู่ที่ 
1 จ้านวนเงิน 100,000 บาท นั น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเรียนเชิญครับ / ไม่มี ขอมติสภาฯ 

มติที่ประชุม  - เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  20  เสียง 
 

ส้านักปลัด 

ปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายก 5.1.8 โอนลด แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี) ความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อ่ืน 

(โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชบรมราชพิธี 
  ราชาภิเษก) (ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561 -2565) 

งบประมาณอนุมัติ 0 บาท (ศูนย์บาท) งบประมาณก่อนโอน 200,000 บาท (สองแสน
บาทถ้วน) จ้านวนเงินที่โอนลด 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน 
0 บาท (ศูนย์บาท) 

……./โอนเพิ่ม 
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โอนเพิ่ม แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อ่ืน 
(โครงการจัดซื อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พร้อมสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี) (ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปราคาตาม
ท้องตลาด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565)งบประมาณอนุมัติ 0 บาท (ศูนย์บาท) 
งบประมาณก่อนโอน 0 บาท (ศูนย์บาท) จ้านวนเงินที่โอนเพ่ิม 200,000 บาท (สอง
แสนบาทถ้วน) งบประมาณหลังโอน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เนื่องในเฉลิม
พระชนพรรษา รัชกาลที่10/ตั งเป็นรายการใหม่ 

 

ประธานสภาฯ  - ตามท่ีท่านปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายก ชี แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) งบประมาณงบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือ

ด้าเนินการโครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จ้านวนเงิน 200,000 บาท นั น มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญครับ/ ไม่มี ขอมติสภาฯ 

 

มติที่ประชุม  - เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  20  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - ตามท่ีท่านปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายกชี แจงรายละเอียดที่ประชุมเกี่ยวกับการโอน 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) งบประมาณงบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค เพ่ือด้าเนินการก่อสร้างที่วางขยะประจ้าหมู่บ้าน จ้านวนเงิน 50 ,000 
บาท นั น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเรียนเชิญครับ / ไม่มี 
ขอมติสภาฯ 

 

มติที่ประชุม  - เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่เสนอจ้านวน  20  เสียง 
 

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30น. 
 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส้าหรับวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ครับ 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) ขอเชิญ ส.อบต. อุไล   ชัยแสง  ส.อบต. หมู่ที่ 7 เชิญครับ 
 

ส. อบต. หมู่ 7  - เรียนท่านประทานสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉันนางอุไล   ชัยแสง  ส.อบต. 
(นางอุไล   ชัยแสง) หมู่ที่ 7 มีเรื่องเพ่ือเสนอเพ่ือพิจาณา 3 เรื่องด้วยกัน 

1. เรื่องโครงการขุดร่องระบายน ้าและวางท่อระบายน ้า  หมู่ที่  ๗   ไม่ทราบว่า
จะได้ด้าเนินการต่อให้หรือไม่ เพราะเป็นเงินงบประมาณโครงการที่กันเงินไว้ตั งแต่
ปีงบประมาณ 2562 นั น บางโครงการบางหมู่บ้านได้ด้าเนินการก่อสร้างเสร็จและได้ 
ด้าเนินการไปแล้ว แต่ในส่วนของโครงการขุดร่องระบายน ้าและวางท่อระบายน ้า  หมู่ที่ ๗ 
นั นไม่ได้ด้าเนินการเลย เพราะชาวบ้านเดือดร้อนมากเวลาฝนตกท้าให้น ้าท่วมขลังทั งน ้า
เน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น เศษไม้ เศษอาหาร อุดตัน ไม่สามารถระบายได้ ขอให้ทางคณะ
ผู้บริหารได้โปรดชี แจงให้ทราบด้วย 

  2. เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  7  บ้านหนองแวง 
(ซอยหนองแวงเชื่อมบ้านดอนเมือง)  คอนกรีตขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  195  เมตร  
ที่บรรจุไว้ในแผนนั น อยากเสนอให้เอาไว้ล้าดับทีหลัง อยากให้ด้าเนินการโครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  7  บ้านหนองแวง (ซอยประปาขนาดเล็ก)  ระยะทางยาว  
244  เมตร  ก่อนเพราะ ถนนเส้นนี มีชาวบ้านอยู่บิเวณนั นสัญจรไปมาล้าบากมาก      

……./3. เรื่องระบบ 
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                      3. เรื่องระบบผลิตน ้าประปาบ้านหนองแวง ในช่วงเป็นช่วงฤดูฝน ท้าไมการผลิต
น ้าประปา ยังไม่เพียงพอกับการใช้ของพ่ีน้องชาวบ้านหนองแวงเลย ตามที่สอบถามผู้ผลิต
น ้าประปา เขาแจ้งมาว่าสามารถส่งน ้าจากเครื่องจากหนองเลิงม่วงมายังถังพักเล็กได้แค่
ครึ่งถังเท่านั น ซึ่งถ้าน ้าปล่อยให้ชาวบ้านใช้ไม่เกิน 10.00 น. ก็หมดแล้วไม่ทราบเป็น
เพราะสาเหตุใด 

 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญปลัด/ปฏิบัติหน้าที่นายกปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง  
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน)  ชี แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง ทราบต่อไป เชิญครับ 
 

ปลดัฯ/ปฏิบัติหน้าที่นายก - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านที่สะท้อนปัญหามาเพ่ือ 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี)   - ครับส้าหรับปัญหาของ ท่าน ส.อบต.อุไล   ชัยแสง หมู่ที่ 7  ที่เสนอเรื่องมาเพ่ือ 
 พิจารณา 3 เรื่อง ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง ขอชีแจงให้ทราบดังนี  

1. เรื่องโครงการขุดร่องระบายน ้าและวางท่อระบายน ้า  หมู่ที่  ๗   ไม่ทราบว่า
จะได้ด้าเนินการต่อให้หรือไม่  นั น ตามท่ีได้น้าเรียนไปเบื องต้นในวาระท่ี 1 ไปแล้วนั น 
ตามท่ีได้พาผู้รับจ้างเข้าไปดูงานขุดร่องระบายน ้าและวางท่อระบายน ้า แล้วนั น ทางผู้รับ
จ้างแจ้งมาว่าไม่สามารถด้าเนินการได้ เพราะถ้าลงมือท้าก็จะประสบภาวะขาดทุนทันที ถ้า
หากไม่มีผู้รับจ้างเข้ามาท้างานในส่วนนี งบประมาณก็จะตกเป็นเงินสะสมต่อไป แต่อย่างไร
ก็ดี จะขอปรึกษากับทางกองช่างเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป  

  2. ส่วนเรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  7  บ้านหนองแวง 
(ซอยหนองแวงเชื่อมบ้านดอนเมือง)  ที่จะเปลี่ยนเป็นให้ด้าเนินการโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  7  บ้านหนองแวง (ซอยประปาขนาดเล็ก)  ก่อนนั นคงเป็นไป
ไม่ได้นะครับเพราะเรื่องส่งเข้าแผนและได้ส่งจังหวัดและรายกรมเรียบร้อยแล้วแก้ไขไม่ได้
นะครับ      

                      3. เรื่องระบบผลิตน ้าประปาบ้านหนองแวง ท้าไมการผลิตน ้าประปา ยังไม่
เพียงพอกับการใช้ของพ่ีน้องชาวบ้านหนองแวงเลย และก็ส่งมายังถังพักได้เพียงครึ่งถังนั น 
จะเรียกผู้ดูแลระบผลิตน ้าประปามาพบ เพ่ือหาสาเหตุว่าท้าไมถึงกักเก็บน ้าเพียงแค่ครึ่งถัง
เท่านั น จะแก้ปัญหาต่อไป 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต. ธนพัฒน์  พรศรี ส.อบต. หมู่ที่ 10 เชิญครับ 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน)  
 

ส. อบต. หมู่ 10  - เรียนท่านประทานสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผม นายธนพัฒน์  พรศรี ส.อบต. 
(นายธนพัฒน์  พรศรี) หมู่ที่ 10 ในกรณีท่ีว่าระบบส่งน ้าประปาจากหนองเลิงม่วงส่งมายังถังพักน ้าบ้านหนองแวง

กักเก็บน ้าได้เพียงครึ่งถังนั น เนื่องจากผู้เปิด – ปิดน ้า ท้าการผลิตน ้ายังไม่เต็มที่ สูบน ้าดิบ
ขึ นถังถึง 22.00 น. ก็หยุดแล้วท้าให้น ้าได้เพียงครึ่งถัง ถ้าเป็นไปได้ให้ผู้ดูแลระบบน ้า 
ประปา 2 คน เปลี่ยนผลัดเวรกัน ในช่วงกลางคืน การสูบน ้าดิบที่จะผลิตน ้าประปาน่าจะ
เพียงพอ ครับ 

รองปลัด   - ผมขอเสนอ ส้าหรับเรื่อง โครงการขุดร่องระบายน ้าและวางท่อระบายน ้า  หมู่ที่  ๗ ของ   
(นายวรวุฒิ  สิงห์นิล) ท่าน ส.อบต.อุไล   ชัยแสง หมู่ที่ 7  ตามท่ีว่าผู้รับเหมาไม่สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ 
 เนื่องจากจะขาดทุนนั น จากเดิมโครงการนี เป็นการกันงบประมาณไว้ตั งแต่ปี 2562 ซึ่ง 
 

……./โครงการ 
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 โครงการดังกล่าวได้ประมาณการราคาไว้ตั งแต่ ปี 2562 ซึ่งตอนนั นราคาวัตถุดิบ ราคา
น ้ามัน ราคาของ ณ ตอนนั น ยังไม่แพงเท่าราคา ณ ปัจจุบันนี  ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถท่ีจะ
ด้าเนินการก่อสร้างได้ครับ     

 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส้าหรับวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ครับ 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) ขอเชิญ ส.อบต.ธวัช  ซึ่มพรม  ส.อบต. หมู่ที่ 4 เชิญครับ 
 

ส.อบต. หมู่ที ่4  - เรียนท่านประธานสภาฯ ผม มีปัญหาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับรถบรรทุกดิน  
(นายธวัช  ซึ่มพรม) เนื่องจากผู้ประกอบการรถบรรทุกดินได้เข้าไปท้าการขุดดิน บริเวณบ้านฝางหมู่ที่ 4 

รถบรรทุกดิน ขนดินวิ่งในถนนหมู่บ้านท้าให้ถนนพัง ช้ารุด เกิดความเสียหายเป็นหลุม 
เป็นบ่อ อยากฝากให้ทางคณะผู้บริหารเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ด้วย ถ้าปล่อยไว้นานเกรงว่า
จะเสียหายไปมากกว่านี ครับ 

……./ประธานสภา 
ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.จรัญ   วงศ์เสนา  ส.อบต. หมู่ที่ 10 เชิญครับ 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) 
 

ส.อบต. หมู่ 10  - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ผม มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เพ่ือพิจารณา ตามท่ี  
(นายจรัญ  วงศ์เสนา) ชาวบ้านหนองแวงหมู่ที่ 10  ได้มาขอความอนุเคราะห์ให้ประสานกับทางองค์การบริหาร

ส่วนต้าบลน ้าโมงเก่ียวกับเรื่องขอขยายเขตประปา ช่วงทางวัดป่าบ้านหนองแวง ถัดจากวัด
ป่าไปประมาณ 400 เมตร จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาว่าจะสามารถด้าเนินการให้ได้หรือไม่ 
ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ท่านปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง ชี แจง 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน)  รายละเอียดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง ทราบต่อไป เรียนเชิญครับ 
 

ปลัดฯ/ปฏิบัติหน้าที่นายก - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านที่สะท้อนปัญหามาเพ่ือทราบและ 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี)   เพ่ือพิจารณาแก้ปัญหาและหาแนวทางออกร่วมกัน 

- ครับส้าหรับปัญหาของ ท่าน ส.อบต.ธวัช  ซึ่มพรม ส.อบต. หมู่ที่ 4 แจ้งมาเกี่ยวกับ
ปัญหารถบรรทุกดินวิ่งในเขตหมู่บ้าน แล้วเกิดปัญหาท้าให้ถนนพังเสียหาย ช้ารุด นั น ใน
ส่วนนี จะเรียกผู้ประกอบการที่เข้าไปขุดดิน ขนดิน ในเขตพื นที่บ้านฝางมาพูดคุยเพ่ือ
แก้ปัญหา และซ่อมแซมในส่วนที่ เกิดความเสียตามที่ได้เคยตกลงกันที่ประชุกมกับ
ผู้ประกอบการที่ผ่านมาแล้วนั น  
- ในส่วนของ ท่าน ส.อบต. จรัญ   วงศ์เสนา  หมู่ที่ 10 ขอเสนอมาเพ่ือพิจารณาในส่วน
ของการขอขยายเขตประปาระยะทางประมาณ 400 เมตร นั น จะมอบหมายให้ทางกอง
ช่างออกประมาณการส้ารวจค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปา ต่อไป  

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส้าหรับวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ครับ 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) ขอเชิญ  ส.อบต. พร้อม  พันสีทุม  ส.อบต. หมู่ที่ 5 เชิญครับ 
 

ส. อบต. หมู่ 5  - เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านมีเรื่องน้าเรียนเสนอ  
(นายพร้อม  พันสีทุม)       พิจาณา ผม นายพร้อม   พันสีทุม  ส.อบต. หมู่ที่ 5 มีชาวบ้านฝากมา 2 เรื่อง 

  ด้วยกันคือ  
……./เรื่องท่ี 1 
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-เรื่องที่ 1 เรื่องขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ผลิตน ้าประปาหนองหวาย ระบบก้าลังไฟที่ใช้ในการ
ผลิตน ้าประปาไม่เพียงพอ ซึ่งทางคณะผู้บริหารก็จะทราบปัญหาดีอยู่แล้ว รบกวน
ด้าเนินการให้ด้วยนะครับ 
-เรื่องที่ 2 เรื่องน ้าประปาหมู่ที่ 5  ซึ่งใช้น ้าดิบจากล้าห้วยโมง ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว
ว่าฤดูนี ฤดูฝน น ้าที่น้ามาใช้ในการผลิตนั นขุ่นอยู่แล้ว ชาวบ้านร้องเรียนมาไม่สามารถใช้น ้า
ได้เลย เสื อผ้านักเรียนก็ไม่กล้าซัก เพราะน ้าขุ่นมาก ซึ่งท่านก็น่าจะเห็นการโพรสปัญหาน ้า
ขุ่น ในระบบโซเชี่ยวอยู่แล้ว แต่เราจะมีวิธีแก้ไขปัญหานี ได้ยังไง รบกวนทางผู้บริหารช่วย
พิจารณาด้าเนินการแก้ไขให้ด้วยขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ท่านปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง ชี แจง 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน)  รายละเอียดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง ทราบต่อไป เรียนเชิญครับ 
 

ปลัดฯ/ปฏิบัติหน้าที่นายก - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่านที่สะท้อนปัญหามา 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี)   - ตามท่ีท่าน ส.อบต.พร้อม   พันสีทุม  สะท้อนปัญหาของชาวบ้านฝากมา 2 เรื่อง ในส่วน

ของการขอขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือท้าการผลิตน ้าประปาหนองหวาย เนื่องจากก้าลังไฟไม่
เพียงพอ นั น จะให้ทางทีมงานช่างพิจารณาอีกครั ง 

 - ส้าหรับอีกเรื่องคือ น ้าดิบจากล้าน ้าห้วยโมง ที่น้ามาใช้ในการผลิตน ้าประปาที่ขุ่นนั น 
เนื่องจากช่วงนี อยู่ในช่วงฤดูฝน เวลาฝนตกน ้าฝนอาจจะมีการไหลเซาะเอาพวกเศษดิน 
โคลนลงไปในห้วยโมงท้าให้น ้าขุ่น แดง ประกอบกับทางโครงการห้วยโมงได้มีการปล่ยน ้า
เพ่ือสร้างผนังตลิ่งกั นน ้าบริเวณบ้านโคกถ ้า และมีการซ่อมแซมเสาสะพานเชื่อระหว่างบ้าน
น ้าโมง-บ้านสามขาด้วย ปกติทุกปีก็จะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่านี  ถ้าโครงการท้าผนังกัน
ตลิ่งพังเสร็จ คงไม่นานปัญหานี จะหมดไปครับ 
 

ประธานสภาฯ   - ขอเชิญ ส.อบต.สกล    อดทน ส.อบต. หมู่ที่ 2 เชิญครับ 
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) 
 

ส. อบต. หมู่ 9  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ผมมีเรื่องน้าเรียนเสนอ 1 เรื่อง เรื่องการทิ งขยะ 
(นายสกล  อดทน) มีชาวบ้านน้าขยะไปทิ งบริเวณตรงทางโค้งทางเข้าที่ของผม ซึ่งก็มีป้ายของทาง อบต.      

น ้าโมงไปติดไว้ ห้ามน้าขยะมาทิ งบริเวณนี  แต่ก็ยังมีน้ามาทิ งเหมือนเดิม เราจะมีวิธี
แก้ปัญหานี อย่างไร ครับ 

ปลัดฯ/ปฏิบัติหน้าที่นายก – ตามท่ี ส.อบต.สกล อดทน แจ้งปัญหาการที่ชาวบ้านน้าขยะหรือเศษวัสดุต่าง ๆ มาทิ ง 
(ส.ต.ท.ชวลิต ชัยวี)         บริเวณตรงทางโค้งทางถนนบ้านทุ่ม – อบต. น ้าโมง นั น จะให้ทางทีมงาน อบต. น ้าโมง 

หาวิธีแก้ปัญหาให้ต่อไป ซึ่งจะใช้มาตรการขั นเด็ดขาดเลยถ้าพบเห็นหรือพบเบาะแสว่าใคร
น้ามาทิ งตรงที่ห้ามทิ งขยะ จะจัดการขั นเด็ดขาดเลย โดยการน้ามาปรับท้าให้เป็นตัวอย่าง 
ซึ่งจะไม่มีใครกล้าท้าอีก 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกหรือผู้เข้าประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส้าหรับวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
(นายวรวุฒิ  ชาวสวน) หรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านหัวหน้าส้านักปลัด อบต.น ้าโมง เชิญครับ 
 

……./หัวหน้าส้านัก 
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หัวหน้าส้านักปลัด - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน  
(นายชินกร  วงศ์มีแก้ว)    ผมมีเรื่องน้าเรียนเสนอ เพ่ือพิจาณา และแจ้งให้ทราบ 2 เรื่อง ด้วยกันคือ 

- เรื่องที่ 1 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี ยง  ซึ่งเดิมที
ที่เราเคยเอาวาระนี เข้าในที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ครั งที่  ๑ ประจ้าปี 2561  
เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต้าบลน ้าโมง เรื่อง กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากมีการ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง ซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง อัตรา
ค่าธรรมเนียม นั น ซึ่งในส่วนการที่ชาวบ้านหรือผู้ประกอบการจะน้าสัตว์เลี ยง เข้ามาเลี ยง
ในฟาร์มหรือพื นที่การเกษตรของตนเอง นั น ไม่ว่าจะเป็น การเลี ยงม้า โค กระบือ  การ
เลี ยงสุกร  การเลี ยงแพะ แกะ การเลี ยงห่าน เป็ด ไก่ นก สัตว์ อื่น ๆ ก็ตามในส่วนนี อยาก
ให้ทางเกษตรกรได้มาแจ้ง ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมงด้วย เพราะจะได้ออก
ตรวจสถานที่และออกใบอนุญาตให้ต่อไป ทั งก็เพ่ือผลประโยชน์ของตัวเกษตรเอง  
 ถ้าหากวันหนึ่งวันใดเกิดโรคระบาดขึ นกับสัตว์เลี ยงของเกษตรกร ถ้าหากได้รับ
การชดเชย หรือได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล เราก็จะได้มีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเราได้ขึ น
ทะเบียนการเลี ยงสัตว์ และใบอนุญาตการเลี ยงสัตว์ ดังกล่าวไว้กับองค์การบริหารส่วน
ต้าบลน ้าโมงไว้แล้ว ข้อมูลก็จะตรงกันเราก็จะได้รับการชดเชยได้อย่างเต็มที่ ที่ผ่านมา 
ตามที่ได้มีการอบรมอาสาปศุสัตว์  มีการเกิดโรคระบาด ลัมปี สกิน  ที่เกิดโรคระบาดใน
หลายจังหวัด ที่ระบาดในโค กระบือ  การเลี ยงสุกร  นั น ในส่วนนี ถ้ามีการเกิดโรคระบาด
ลักษณะนี สัตว์เลี ยงของเราถ้าหากเราไม่ได้มาแจ้งขึ นทะเบียนการเลี ยงสัตว์ และใบอนุญาต
การเลี ยงสัตว์ จากองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง หรือหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบนี  
เราก็จะไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่จะยืนได้ว่าเราได้มีการเลี ยงสัตว์ดังกล่าว ในส่วนพื นที่องค์การ
บริหารส่วนต้าบลน ้าโมง ของเรามีเกษตรกรหลายรายยังไม่ได้ ขึ นทะเบียนการเลี ยงสัตว์ 
และใบอนุญาตการเลี ยงสัตว์ โดยเฉพาะโค กระบือ  การเลี ยงสุกร  ส่วนมากจะมีแต่การ
เลี ยงไก่เท่านั น  ยังไงขอความกรุณาให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน
ได้เข้าใจตรงกัน ในการขอใบอนุญาตเลี ยงสัตว์ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมงก็จะท้าหนังสือไปยังผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านอีกครั ง ครับ 

- เรื่องท่ี 2 โครงการฉีดพ่นหมอกควันก้าจัดยุงลาย ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕64   
ส้าหรับการฉีดพ่นหมอกควันก้าจัดยุงลายปีที่ผ่าน นั น มีบางหมู่บ้านที่หมู่บ้านติดกันแต่ไป
ฉีดคนละวันกัน ซึ่งสถานที่สาธารณเดียวกัน เช่น โรงเรียนเดียวกัน วัดเดียวกัน ประมาณนี 
อยากให้ฉีดภายในวันเดียวกันไปเลยครับ เพราะจะได้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ แรงงาน และเครื่องพ่นได้ลงตัวครับ ไม่ต้องกลับไปกลับมาหลายรอบ  
ส้าหรับการจ้างคนพ่นหมอกควันก้าจัดยุงลาย  ถ้าเป็นไปได้หมู่บ้านใหญ่ ๆ ที่มีหลาย ๆ 
หมู่อยากให้จ้างเป็นบุคคลคนเดียวกันเพราะถ้าเปลี่ยนหลายมืออาจท้าให้เครื่องพ่นเกิดการ
ช้ารุดเสียหายได้ ส้าหรับหมู่บ้านเดี่ยวจะไม่ค่อยมีปัญหา   

……./ส้าหรับการ 
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ส้าหรับการลงพื นฉีดพ่นหมอกควันก้าจัดยุงลาย วัน เวลา จะแจ้งอีกครั ง และให้
ทางผู้น้าชุมชน ปรึกษากันว่าจะให้ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมงด้าเนินการให้เลยก็
ยินดี จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปด้าเนินการให้ หรือทางผู้น้าชุมชนกับชาวบ้านจะด้าเนินการเอง
ก็ขอให้ประสานมาอีกครั งนะครับ ขอบคุณครับ 

 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 

นายวรวุฒิ ชาวสวน - มีสมาชิกท่านใด มีเรื่องเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มี (ไม่มี) ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  
(ประธานสภาฯ)  ขอคุณครับกล่าวปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1/2564 
 
ปิดการประชุม เวลา 12.20 น.  
 
 

(ลงช่ือ)  ส.ต.ท.                     ผู้จดรายงานการประชุม 
(ชวลิต       ชัยวี) 

                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง 
 
                               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

(ลงช่ือ)             กรรมการ 
(นายพร้อม      พันสีทุม) 

                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมงหมู่ที่ ๕ 
 

 
(ลงช่ือ)       กรรมการ 

(นายนาจ     พันสีทุม) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมงหมู่ที่ ๙ 

 
 

(ลงช่ือ)              กรรมการ 
(นายแดง        บุญยืน) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมงหมู่ที่ ๑๓ 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
 
 

                 (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายวรวุฒิ      ชาวสวน) 

                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าโมง 
 
 


